

สรุปข่าวประจำวันวันที่ 20-26 ตุลาคม 2564

“พาณิชย์” คาดส่งออกข้าวไตรมาสสุดท้ายปีนี้โตแรง ดันยอดทั้งปีเข้าเป้า 6 ล้านตัน

กรมการค้าต่างประเทศคาดไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ไทยจะส่งออกข้าวได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 7 แสนตัน หลังข้าวไทยเป็นที่ต้องการ และได้รับแรงหนุนจากบาทอ่อนค่า สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย ทำให้มีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น มั่นใจทั้งปียอดส่งออกทำได้ตามเป้า 6 ล้านตัน

นายเกียรติ รัชนี อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้การส่งออกข้าวไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้มียอดคำสั่งซื้อเริ่มกลับมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากสถิติกรมศุลกากรการส่งออกข้าวไทยกลับมาขยายตัวเป็นบวกตั้งแต่เดือนมิ.ย.-ส.ค.2564 ที่มีอัตราการขยายตัว 25.27% โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ แคนเมอรูน มาเลเซีย โมซัมบิก และสิงคโปร์ และคาดว่า การส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะยังขยายตัวต่อเนื่อง เห็นได้จากสถิติการขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมฯ ในเดือนก.ย.2564 ที่มีปริมาณสูงถึง 877,555 ตัน ขยายตัว 124.87% และล่าสุดเดือนต.ค.2564 (1-18 ต.ค.) มีปริมาณ 380,234 ตัน เพิ่มขึ้น 47.11%

ทั้งนี้ การส่งออกข้าวในช่วง 8 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ส.ค.) มีปริมาณ 3.18 ล้านตัน มูลค่า 58,685 ล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าที่ปริมาณ 6 ล้านตัน เนื่องจากข้าวไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก และยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาปรับตัวมาอยู่ที่ระดับ 32-33 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของข้าวไทยในตลาดโลกสูงขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญได้มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวเหนียวของไทยที่ราคาได้ปรับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้าวจากอินเดียและเวียดนาม

ขณะเดียวกัน ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกได้เริ่มคลี่คลาย ในแต่ละประเทศเริ่มคลายล็อกดาวน์มากขึ้น ทำให้ความต้องการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทยจะเร่งผลักดันการส่งออกและขยายส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยในตลาดโลกในช่วงเวลานี้ โดยผู้ส่งออกข้าวไทยต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด รวมทั้งต้องมีการวางแผนระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

นายเกียรติกล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยที่กลับมาฟื้นตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากความสำเร็จจากการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนของไทยและกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ ได้เร่งดำเนินการภายใต้หลักการ “ตลาดนำการผลิต” ซึ่งเป็นนโยบายหลักของนายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้สั่งการให้กรมฯ ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และทูตพาณิชย์ในฐานะเซลล์แมนประเทศเร่งการเจรจาหรือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า และประชาสัมพันธ์ข้าวไทยกับคู่ค้าสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย ทำให้คู่ค้าเชื่อมั่นในศักยภาพในการส่งออกข้าวคุณภาพของไทย แม้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และหันมาสนใจนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

“กรมฯ คาดว่าจากปัจจัยบวกต่าง ๆ ทั้งสถานการณ์โควิดที่เริ่มคลี่คลาย ความเชื่อมั่นของผู้ซื้อในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย ประกอบกับราคาข้าวไทยที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน จะทำให้ข้าวไทยเป็นที่ต้องการของ

ตลาดมากขึ้น โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ จะสามารถส่งออกข้าวได้เดือนละกว่า 7 แสนตัน และทำให้ การส่งออกข้าวไทยทั้งปีจะได้ตามเป้าที่วางไว้ที่ 6 ล้านตัน” นายกীরติกล่าว
ที่มา Commerce News Agency (CNA)

พาณิชย์เร่งส่งออกข้าวไทย Q4/64 กว่า 7 แสนตัน/เดือน หนุ่ปีนี้ได้ตามเป้า

นายกীরติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงแนวโน้มการส่งออกข้าวไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ว่า มียอดคำสั่งซื้อเริ่มกลับมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากสถิติกรมศุลกากรการส่งออกข้าวไทยกลับมา ขยายตัวเป็นบวกตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม ที่มีอัตราการขยายตัว 25.27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อน โดยตลาดหลักที่ไทยส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ แคนเมอรูน มาเลเซีย โมซัมบิก และสิงคโปร์

ทั้งนี้ คาดว่าการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายจะยังขยายตัวต่อเนื่อง โดยจะเห็นได้จากสถิติการ ขอใบอนุญาตส่งออกข้าวของกรมการค้าต่างประเทศในเดือนกันยายนที่มีปริมาณสูงถึง 877,555 ตัน ขยายตัว 124.87% และล่าสุดเดือนตุลาคม (วันที่ 1 - 18 ตุลาคม) ปริมาณ 380,234 ตัน เพิ่มขึ้น 47.11% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปี 2563 ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - สิงหาคม 2564 ไทยส่งออกข้าวปริมาณ 3.18 ล้านตันคิดเป็นมูลค่า 58,685 ล้านบาท โดยข้าวไทยยังคงได้รับการยอมรับด้านคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก ดังนั้น คาดว่าใน ปีนี้ไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ตามเป้าที่ปริมาณ 6 ล้านตัน

นอกจากนี้ การส่งออกข้าวไทยยังได้รับปัจจัยสนับสนุนจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ปรับตัวมาอยู่ที่ระดับ 32 - 33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้ขีดความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของข้าว ไทยในตลาดโลกสูงขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศคู่แข่งที่สำคัญได้มากขึ้น โดยเฉพาะข้าวขาวและข้าวหนึ่งของไทยที่ ราคาได้ปรับมาอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับข้าวจากอินเดียและเวียดนาม ประกอบกับปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกได้เริ่มคลี่คลาย ในแต่ละประเทศเริ่มคลายล็อกดาวน์มากขึ้น ทำให้ความต้องการซื้อ สินค้าและบริการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นตามลำดับ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ไทยจะเร่งผลักดันการส่งออกและขยายส่วนแบ่ง ตลาดข้าวไทยในตลาดโลกในช่วงเวลานี้

อย่างไรก็ตาม เห็นว่าผู้ส่งออกข้าวไทยยังคงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด วมทั้งต้องมีการวางแผนระบบการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับต้นทุนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย

นายกীরติ กล่าวว่า การส่งออกข้าวไทยที่กลับมาฟื้นตัวดังกล่าวเป็นผลมาจากความสำเร็จจากการทำงาน ร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนของไทยและกระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าต่างประเทศในฐานะหน่วยงาน หลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้าวไทยด้านการตลาดต่างประเทศ ได้เร่งดำเนินการภายใต้หลักการ "ตลาดนำการ ผลิต" ซึ่งเป็นนโยบายหลักของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) ที่ ได้สั่งการให้กรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และทูตพาณิชย์ในฐานะเซลล์แมนประเทศเร่ง การเจรจา/หารือเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและประชาสัมพันธ์ข้าวไทยกับคู่ค้าสำคัญอย่างต่อเนื่อง เช่น ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮองกง มาเลเซีย ซึ่งทำให้คู่ค้าเชื่อมั่นในศักยภาพในการส่งออกข้าวคุณภาพของไทยแม้ในช่วง สถานการณ์โควิดฯ และหันมาสนใจนำเข้าข้าวจากไทยเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 2 - 3 เดือนที่ผ่านมา

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศ คาดการณ์ว่าจากปัจจัยบวกต่างๆ ทั้งสถานการณ์โควิดที่เริ่มคลี่คลาย ความ เชื่อมั่นของผู้ซื้อในคุณภาพและมาตรฐานข้าวไทย ประกอบกับราคาข้าวไทยที่สามารถแข่งขันได้ในปัจจุบัน จะทำให้

ข้าวไทยเป็นที่ต้องการของตลาดมากขึ้น โดยคาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ โตต่อเนื่องจะสามารถส่งออกข้าวได้เดือนละกว่า 7 แสนตัน และการส่งออกข้าวไทยทั้งปีจะได้ตามเป้าที่วางไว้ที่ 6 ล้านตัน

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่งออกก.ย.64 ฝ่าวิกฤตโควิด-19 เพิ่ม 17.1% ยอดรวม 9 เดือนยังแรง บวก 15.5%

ส่งออกก.ย.64 ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ทำได้มูลค่า 23,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.1% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 ติดต่อกัน ส่วนยอดรวม 9 เดือน มีมูลค่า 199,997.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.5% ระบุสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรม เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เผยสินค้าโตแรง ยางพารา ลำไยสด มะม่วง มันสำปะหลัง ผลไม้กระป๋อง อาหารสัตว์ สินค้าเกี่ยวเนื่องน้ำมัน เหล็ก เครื่องจักร และรถยนต์

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งออกเดือนก.ย.2564 มีมูลค่า 23,036 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17.1% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 นับตั้งแต่มี.ค.2564 การนำเข้ามีมูลค่า 22,426.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.3% เกินดุลการค้ามูลค่า 609.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และยอดส่งออกรวม 9 เดือนของปี 2564 (ม.ค.-ก.ย.) มีมูลค่า 199,997.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.5% การนำเข้ามีมูลค่า 197,980.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 30.9% เกินดุลการค้า 2,016.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ปัจจัยที่ทำให้การส่งออกในเดือนก.ย.2564 เพิ่มขึ้น 17.1% แม้จะมีสถานการณ์โควิด-19 ที่กระทบต่อภาคการผลิตและโลจิสติกส์ในช่วงล็อกดาวน์ เป็นเพราะแผนส่งเสริมการส่งออกในช่วงครึ่งปีหลัง ที่มี 130 กิจกรรม ทำได้บรรลุผล มีการทำงานร่วมกันระหว่างพาณิชย์ เอกชน และส่วนราชการอื่น ในการเปิดตลาดใหม่ เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา และการแก้ปัญหาส่งออก เช่น การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ การแก้ปัญหาการส่งออกผ่านด่านไปเวียดนามและไปจีน และมีการเร่งรัดเปิดด่านชายแดนได้สำเร็จ

ขณะที่การค้าโลกดีขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าเพิ่มขึ้น โดยองค์การการค้าโลก (WTO) คาดเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 10.8% ส่งผลต่อการส่งออกของไทยเพิ่มขึ้น รวมทั้งเงินบาทอ่อนค่า ส่งผลให้สินค้าไทยแข่งขันได้ดีขึ้น ราคาน้ำมันเพิ่มขึ้น ที่มีมูลบทำให้ต้นทุนนำเข้าสูงขึ้น แต่ก็ส่งผลดีต่อสินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันเพิ่มขึ้น และที่สำคัญ ศักยภาพของภาคเอกชนไทยเข้มแข็ง ภาคการผลิตฟื้นตัวเร็ว แม้เจอล็อกดาวน์ และโควิด-19 ซึ่งเห็นได้จากตัวเลขนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนที่เป็นบวก 30.3% มีส่วนทำให้ผลิตสินค้าส่งออกไปได้ต่อเนื่องไม่สะดุด

นายจรินทร์กล่าวว่า สำหรับรายละเอียดการส่งออกในเดือนก.ย.2564 สินค้าเกษตร ส่งออกเพิ่มขึ้น 12.9% โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว เช่น ยางพารา เพิ่ม 83.6% เป็นบวก 12 เดือนต่อเนื่อง และบวกในทุกตลาด เช่น จีน มาเลเซีย สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เป็นต้น ลำไยสด เพิ่ม 73.8% เป็นบวกทุกตลาด 4 เดือนต่อเนื่อง ทั้งจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม และฮ่องกง มะม่วงสด เพิ่ม 55.9% บวกทั้งในตลาดเกาหลี มาเลเซีย ญี่ปุ่น และเมียนมา มันสำปะหลัง เพิ่ม 44.4% บวกในหลายตลาด ซึ่งหลายคนเข้าใจว่ามันสำปะหลังพึ่งแต่ตลาดจีนเป็นหลัก แต่มีตลาดอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น ไต้หวัน อินโดนีเซีย และเกาหลี เป็นต้น

ส่วนสินค้าอุตสาหกรรมเกษตร เพิ่ม 11.3% สินค้าสำคัญที่ส่งออกเพิ่ม เช่น ผลไม้กระป๋องและแปรรูปเพิ่ม 29.3% โดยเฉพาะสับปะรดกระป๋อง เพิ่ม 118.3% ผลไม้รวมกระป๋อง เพิ่ม 100.6% และมะม่วงกระป๋องเพิ่ม 60.7% อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นพระเอกมาโดยตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา เพิ่ม 23.6% เป็นบวก 25 เดือนต่อเนื่อง ทั้งในตลาดสหรัฐฯ มาเลเซีย ออสเตรเลีย อิตาลี ฟิlipปินส์ เป็นต้น ขณะที่สินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 15.8% สินค้าที่ขยายตัวดี ได้แก่ สินค้าเกี่ยวเนื่องกับน้ำมัน เพิ่ม 61% เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็ก เพิ่ม 38.8%

เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เพิ่ม 32.8% รถยนต์อุปกรณ์และส่วนประกอบ เพิ่ม 4.9% เป็นบวก 11 เดือน
ต่อเนื่อง

ทางด้านตลาดส่งออก ตลาดหลัก เพิ่ม 18.1% โดยสหรัฐ เพิ่ม 20.2% จีน เพิ่ม 23.3% ญี่ปุ่น เพิ่ม 13.2%
อาเซียน (5 ประเทศ) เพิ่ม 25.7% CLMV เพิ่ม 8.2% และสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) เพิ่ม 12.6 ตลาดรอง เพิ่ม
21.8% โดยเอเชียใต้ เพิ่ม 69.0% ทวีปออสเตรเลีย เพิ่ม 3.0% ตะวันออกกลาง เพิ่ม 17.4% ทวีปแอฟริกา เพิ่ม
30.2% ลาตินอเมริกา เพิ่ม 10.1% และรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS เพิ่ม 42.5 และตลาดอื่น ๆ หดตัว 65.5% ซึ่ง
หลายตลาดเป็นตลาดใหม่ที่เป็นเป้าหมายที่ร่อ.พาณิชย์ ได้ประชุมร่วมกันและเห็นว่าจะต้องเร่งผลักดันการส่งออก
และทำได้ดีจนส่งออกดีขึ้น

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

เกษตรกรเฮ! กรม.ไฟเขียวเดินทางประกันรายได้ปี 3 สินค้าข้าว-มัน-ข้าวโพด

“จรินทร์” เผย กรม.อนุมัติเดินทางโครงการประกันรายได้ปี 3 จำนวน 3 สินค้า “ข้าว มันสำปะหลัง
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” วงเงินรวม 27,000 ล้านบาท เงื่อนไขโครงการเหมือนเดิม ซึ่งล่าสุดราคามันสำปะหลังและข้าวโพด
ทะลุเกินเพดานประกันรายได้ ส่วนข้าว ยังต่ำกว่า มั่นใจหลังมีโครงการประกันรายได้ ราคาขยับขึ้นแน่ เหตุมี
มาตรการเสริมเข้ามาช่วยดันราคาข้าว แคมเปญการส่งออกกระเตื้องขึ้น

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า โครงการประกันรายได้ ปี 3 ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม ครม. แล้ว ทั้ง 3 ตัว
คือ 1.ข้าว ประกอบด้วยข้าว 5 ชนิด วงเงิน 18,000 ล้านบาท 2.มันสำปะหลัง วงเงิน 7,100 ล้านบาท และ 3.
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วงเงิน 1,900 ล้านบาท รวมทั้งหมดที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติไป 27,000 ล้านบาท ซึ่งหลักการเป็นไป
อย่างเดียวกับประกันรายได้ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพด แบบปีที่ 1 ปีที่ 2 ทุกประการ โดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 3

สำหรับสถานการณ์ราคามันสำปะหลัง และข้าวโพด ขณะนี้ถือว่ามีราคาดี และมีราคาเกินรายได้ที่ประกัน
อย่างมันสำปะหลัง มีราคากิโลกรัม (กก.) ละ 2.70 บาท ซึ่งประกันรายได้ที่ 2.50 บาท ถือว่ามีราคาสูงกว่ารายได้ที่
ประกันไว้ ส่วนข้าวโพดประกันรายได้ กก.ละ 8.50 บาท ขณะนี้มีราคา 9-10 บาท ถือว่ามีราคาสูงกว่ารายได้ที่ประกัน
ยกเว้นข้าวที่มีราคาหย่อนลงมา เพราะอาจจะยังเกิดความไม่มั่นใจในเรื่องนโยบายว่าจะมีประกันรายได้หรือไม่

อย่างไรก็ตาม วันนี้มีความชัดเจนแล้วว่าโครงการประกันรายได้จะมีต่อ และยังมีมาตรการค้ำชุนานที่จะ
มาช่วยสนับสนุนให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ สามารถที่จะรวบรวมข้าว และเก็บสต็อกข้าวไว้ จะได้เงิน
ช่วยเหลือตันละ 1,500 บาท โดยเมื่อ ครม. เห็นชอบแล้ว ก็สามารถเก็บรวบรวมข้าวได้ และยังไม่จำเป็นต้องนำข้าว
ออกมาขายในยามที่ราคายังไม่ดี ซึ่งจะช่วยให้ราคาในตลาดให้สูงขึ้นได้

ส่วนโรงสีที่ยังไม่มั่นใจว่ารัฐบาลจะมีมาตรการช่วยเหลือดอกเบี้ย 3% หากรับซื้อข้าวเพื่อมาเก็บสต็อกไว้
ขณะนี้ก็ชัดเจนแล้วเช่นเดียวกัน เพราะมีมติแล้ว ดังนั้น โรงสีก็จะได้รับความช่วยเหลือเรื่องภาระดอกเบี้ย 3% ทำให้
สามารถรับซื้อจากเกษตรกรได้ในราคาที่ดีขึ้น และเก็บสต็อกไว้ได้ ซึ่งจะมีส่วนช่วยดันราคาข้าวในตลาดให้ดีขึ้น

ทางการส่งออกข้าว ถือว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ ดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก เพราะอย่างน้อยที่สุด สามารถทำ
ราคาแข่งกับตลาดได้ เนื่องจากค่าเงินบาทอ่อนลง ทำให้สามารถประมูลข้าวได้หลายล็อตในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา
การส่งออกในครึ่งปีหลัง จะมีตัวเลขที่น่าจะดีขึ้นกว่าครึ่งปีแรก และช่วยดันราคาข้าวให้ดีขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา Commerce News Agency (CNA)

กรม.เคาะประกันรายได้ข้าวปี 64/65 พ่วงมาตรการคู้ชนานวงเงินรวม 1.3 แสนล้านบาท

กรม.ไฟเขียวผ่านมาตรการประกันรายได้เกษตรกรหลายรายการ ทั้งประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู้ชนาน 1.3 แสนล้านบาท ประกันรายได้มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เปิดเผยว่าที่ประชุม ครม.เห็นชอบมาตรการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และมาตรการคู้ชนานเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565 วงเงินรวม 131,663 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (นบข.) เสนอ

แบ่งเป็นประกันรายได้ชาวนาวงเงิน 89,306 ล้านบาท และมาตรการคู้ชนานอีก 42,357 ล้านบาท โดยในส่วนของประกันรายได้ชาวนาครอบคลุม 4.6 ล้านครัวเรือน วงเงินประมาณ 9 หมื่นล้านบาท รวมทั้งวงเงินในการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวข้าว โดยรายละเอียดการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้แก่

- ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคาประกันรายได้ 15,000 บาท/ตัน จำนวนครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
- ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคาประกันรายได้ 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน
- ข้าวเปลือกเจ้า ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
- ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาประกันรายได้ไม่เกิน 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน
- ข้าวเปลือกเหนียวราคาประกันรายได้ไม่เกิน 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าการประกันรายได้เกษตรกรผ่านความเห็นชอบทั้งข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

คลังแบ่งจ่ายประกันรายได้ข้าว ห่วงกระทบวินัยการเงินการคลัง

รมว.คลัง เผยกรม.ไฟเขียวโครงการประกันรายได้พืช 3 ชนิด ด้านประกันรายได้ข้าว ให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ หลังปีนี้ใช้งบประมาณมากขึ้น รวมกว่า 8.9 หมื่นล้านบาท เกินกรอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 28 เร่งหาช่องจัดสรรงบเพิ่ม เรียกประชุมบอร์ดค.ก.ส. ถกข้อสรุป 28 ต.ค.นี้

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งจะครอบคลุมพืชสำคัญทั้ง 3 ชนิด คือ ข้าว มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยในส่วนของโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นั้น ได้ขอการใช้งบประมาณออกเป็นรอบๆ เนื่องวงเงินรวมที่ใช้ในโครงการมีจำนวนค่อนข้างมาก รวมกว่า วงเงิน 89,402 ล้านบาท

ส่วนกรณีที่ราคาข้าวตกต่ำนั้น กรม.ได้มอบหมายให้กระทรวง เกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกระทรวงพาณิชย์ เข้าไปดูแลในเรื่องดังกล่าวแล้ว

ด้านนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า สาเหตุที่แบ่งจ่ายเงินงบประมาณเรื่องประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว นั้น เนื่องจากติดอยู่ในกฎหมาย พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลังของรัฐ มาตรา 28 ที่กำหนดไม่ให้ใช้งบเงินเกินกรอบที่ตั้งไว้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า เนื่องจากโครงการประกันรายได้ข้าว กรอบวงเงินขอใช้งบประมาณเกินกรอบพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ ตามมาตรา 28 กระทรวงการคลังจึงได้มีการแบ่งสัดส่วนการใช้งบประมาณออกเป็นรอบๆ ซึ่งในวันที่ 28 ต.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธาน จะมีการพิจารณา รายละเอียดในเรื่องดังกล่าว

“ตอนนี้คลังได้สั่งการให้ธ.ก.ส. เร่งไปดูรายละเอียดโครงการประกันรายได้ต่างๆ ที่ไม่ได้ใช้เงินตามกรอบที่กรม.อนุมติ เพื่อนำวงเงินเหล่านั้นมาจัดสรรในส่วนโครงการประกันรายได้ข้าว จากส่วนที่เกินพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง มาตรา 28 ซึ่งจะได้ข้อสรุปในการประชุมบอร์ด ธ.ก.ส. วันที่ 28 ต.ค.นี้”
ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

อุตุฯเผยภาวะลานีญากระทบไทย “ปริมาณฝนมาก” ถึงเดือนธันวาคม

กรมอุตุฯเผยภาวะลานีญา กระทบไทยปริมาณฝนค่าสูงกว่าปกติเล็กน้อยตั้งแต่ตุลาคมถึงเดือนธันวาคม วันที่ 26 ต.ค. 64 กรมอุตุนิยมวิทยารายงาน สถานการณ์ปัจจุบันพบว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญ (การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรและความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้) มีสถานะลานีญาแล้ว โดยอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทร แปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ในสัปดาห์ที่ผ่านมาอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเฉลี่ยต่ำกว่าปกติประมาณ 0.6 – 0.7 องศาเซลเซียส ดังรูปที่ 1 อีกทั้งอุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่อยู่ลึกจากผิวน้ำ ลงไปจนถึงระดับ 300 เมตร ในช่วง เดือนที่ผ่านมา พบว่า บริเวณที่มีอุณหภูมิสูงกว่าค่าปกติได้ลดพื้นที่และมีกำลังอ่อนลง ส่วนบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าค่าปกติได้ขยายพื้นที่และมีความรุนแรงมากขึ้นในระดับลึกลงไปของบริเวณตอนกลางมหาสมุทรแปซิฟิกเขต ศูนย์สูตรไปถึงบริเวณด้านตะวันออกของของมหาสมุทรฯ

ลักษณะดังกล่าวได้ส่งผลให้ระบบการ หมุนเวียนบรรยากาศที่ระดับ 850 มิลลิบาร์ (เฮกโตปาสคาล: hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 1.5 กิโลเมตร จาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันออกที่กำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมเกือบทั่วทั้งบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกเขต ศูนย์สูตรสำหรับลมที่ระดับ 200 มิลลิบาร์(เฮกโตปาสคาล:hPa) หรือที่ความสูงประมาณ 11 กิโลเมตรจาก ระดับน้ำทะเลปานกลาง มีลมตะวันตกกำลังแรงกว่าปกติพัดปกคลุมเกือบทั่วทั้งบริเวณมหาสมุทรฯ

การคาดหมาย จากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลและระบบการหมุนเวียนบรรยากาศบริเวณตอนกลางและด้าน ตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณเขตศูนย์สูตรมีค่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จนถึง ต้นเดือน ตุลาคม 2564 ประกอบกับเมื่อวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและแบบจำลอง แล้ว คาดว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อยู่ในสถานะลานีญาจะต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคม 2564 ถึง กุมภาพันธ์ 2565 จากนั้นมีแนวโน้มที่จะเข้าสู่สถานะปกติต่อไป ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทย ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม 2564 คาดว่า ปริมาณ ฝน จะมีค่าสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย ส่วนอุณหภูมิของประเทศไทยส่วนใหญ่จะมีค่าใกล้เคียงค่าปกติ

หมายเหตุ กรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ / ลานีญา อย่างใกล้ชิด และ จะ เผยแพร่ข่าวความคืบหน้าให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะๆ จึงขอให้ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไปด้วย
ที่มา TNN ONLINE

XX

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวอยู่ในระดับทรงตัว หลังจากที่ก่อนหน้านี้ราคาปรับตัวสูงขึ้นติดต่อกัน 5 สัปดาห์ไปแตะระดับสูงสุดในรอบ 3 เดือน ท่ามกลางภาวะความต้องการข้าวในตลาดภายในประเทศเพิ่มขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีการจัดซื้อข้าวเพื่อเก็บเป็นสต็อกสำรองไว้ ขณะที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมทั้งการขนส่งสินค้าสามารถกลับมาดำเนินการตามปกติได้อีกครั้ง โดยราคาข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 430-435 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เท่ากับสัปดาห์ก่อนหน้า

วงการค้ารายงานว่าการเก็บเกี่ยวข้าวในฤดูการผลิตฤดูใบไม้ร่วง-ฤดูหนาว (the autumn-winter) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังมีผลผลิตออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น โดยคาดว่าจะมีปริมาณมากที่สุดในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงต้นเดือนหน้า

The Oceanic Agency and Shipping Service รายงานว่า ในช่วงระหว่างวันที่ 4 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2564 จะมีเรือบรรทุกสินค้า (breakbulk ships) อย่างน้อย 16 ลำ เข้ามารอรับสินค้าข้าวที่ท่าเรือ Ho Chi Minh City (HCMC) Port เพื่อรับมอบข้าวประมาณ 190,055 ตัน

กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Development; MAR) รายงานว่า เครื่องหมายการค้า “ข้าวเวียดนาม” (“Vietnam Rice”) ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองในต่างประเทศแล้ว 22 ประเทศ และได้เรียกร้องให้ผู้ส่งออกยื่นขอออกเอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้เครื่องหมายการค้า



Trademark Vietnam Rice. (Photo: business.vn)

กระทรวงเกษตรฯ ระบุว่าเครื่องหมายข้าวเวียดนามได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าทั่วไป (Generic Trademark) ใน 19 ประเทศ รวมถึงประเทศอินโดนีเซีย รัสเซีย และอีก 17 ประเทศสมาชิกขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งแอฟริกา (the African Intellectual Property Organisation; OAPI) นอกจากนี้ยังได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรอง (Certification Trademark) ใน 3 ประเทศ ได้แก่ จีน บรูไน และนอร์เวย์ โดยกระทรวงเกษตรฯเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าในประเทศเหล่านี้

กระทรวงเกษตรฯ ระบุว่าสิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ข้าวของเวียดนามในบรรดาผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการจดทะเบียนคุ้มครองเครื่องหมายการค้ายังเป็นการวางพื้นฐานสำหรับข้าวเวียดนามในการขยายตลาด เพิ่มมูลค่าสินค้าและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนป้องกันการปลอมแปลงสินค้าจากเวียดนามด้วย

ทั้งนี้ เวียดนามจะต้องเร่งให้สิทธิ์ในการใช้เครื่องหมายการค้าแก่ผู้ผลิตและผู้ส่งออกของเวียดนามอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเครื่องหมายการค้าอาจถูกเพิกถอนหากเจ้าของไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้าเป็นเวลา 3-5 ปี ตามระเบียบขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (the World Intellectual Property Organisation; WIPO) และกฎหมายของประเทศสมาชิกบางประเทศในระบบมาดริด (Madrid System member states) โดยกระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอให้นายกรัฐมนตรีอนุญาตให้มีการออกพระราชกฤษฎีกากำหนดขั้นตอนในการใช้เครื่องหมายการค้า “ข้าวเวียดนาม” ต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท (MARD) ได้เผยแพร่โลโก้ “ข้าวเวียดนาม” เพื่อใช้สำหรับการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวที่ปลูกขึ้นภายในประเทศให้แก่ผู้นำเข้าข้าวทั่วโลก ซึ่งการเปิดตัวโลโก้ใหม่สำหรับส่งเสริมประชาสัมพันธ์ข้าวของประเทศนี้ มีขึ้นภายในงานเทศกาลข้าวเวียดนาม (Việt Nam Rice Festival) ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 ธันวาคม 2561 ใน จ.ลองอาน (Long An) ทางภาคใต้ของประเทศ

จากผู้เข้าร่วมส่งแบบประกวดกว่า 500 คน กระทรวงเกษตรฯ ได้เลือกผลงานของ เหวียน เห่งยม ศิลปินผู้สร้างสรรค์ ที่ใช้รวงข้าวและใบข้าวจัดวางในรูปลักษณะของนก Chim Lac (นกในตำนานของเวียดนาม) (legendary birds) และข้อความ “Vietnam Rice” บนพื้นหลังวงรีสีเขียว โดยสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติรับรองให้เป็นเครื่องหมายการค้าอย่างเป็นทางการครั้งแรกสำหรับแบรนด์ข้าวของประเทศ

การดำเนินการครั้งนี้ นับเป็นความพยายามครั้งแรกของเวียดนามกับการสร้างแบรนด์ประจำชาติเพื่อส่งเสริมข้าวของประเทศ และสร้างความสัมพันธ์กับผู้บริโภคทั่วโลกนับตั้งแต่เวียดนามเริ่มมีส่วนในการค้าข้าวทั่วโลกครั้งแรกในปี 2532

กระทรวงเกษตรฯ ระบุว่า การเปิดตัวโลโก้จะมีความหมายอย่างมากต่ออุตสาหกรรมข้าวของประเทศ และยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจและเกษตรกรให้ลงทุนในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์ รายงานว่า การส่งออกสินค้าเกษตรเวียดนามเกิดความล่าช้า เนื่องจากการผ่านพิธีการศุลกากรที่ล่าช้าและความแออัดของท่าเรือ โดยสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศสหรัฐฯ จะใช้เวลากว่า 3 สัปดาห์ในการขนส่ง สำหรับสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีน ระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินการคือประมาณ 7-8 วัน แทนที่จะเป็น 4-5 วันตามปกติ

ทั้งนี้ ในการประชุมเกี่ยวกับการขายสินค้าเกษตร นาย Nguyen Dinh Tung ผู้อำนวยการของบริษัท Vina T&T กล่าวว่า การดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรที่ล่าช้านั้นได้ ส่งผลกระทบต่อต้นทุนและคุณภาพของสินค้าเกษตรส่งออก ซึ่งความแออัดของท่าเรือทั้งในเวียดนามและทั่วโลกได้ส่งผลกระทบต่อ การส่งออก เพราะระยะเวลาการขนส่งที่นานขึ้นทำให้สินค้ามีโอกาสเสียหาย โดยในช่วงที่ผ่านมาพนักงานที่ทำงานที่ท่าเรือทั้งในเวียดนามและทั่วโลกถูกจำกัดการทำงานจึงทำให้เกิดความล่าช้าในการส่งออก ขณะที่อัตราการยกเลิกการจองตู้ที่เพิ่มขึ้นของบริษัทขนส่งก็เป็นปัญหาเช่นกัน

สถานการณ์ COVID-19 ในภาคใต้ของเวียดนามทำให้บริษัทขนส่งมีการลดจำนวนเที่ยววิ่งรถขนส่งสินค้า ส่งผลให้เกิดการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานส่งออกทำให้การจัดส่งสินค้าไปยังสหรัฐฯ และยุโรปได้รับผลกระทบ ขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่เพิ่มขึ้นยังเป็นความท้าทายของผู้ส่งออกด้วย เช่น ค่าขนส่งสินค้าทางตู้คอนเทนเนอร์ไปยังท่าเรือของสหรัฐฯ ได้เพิ่มขึ้นกว่า 7 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 รัฐบาลเวียดนามมีมาตรการควบคุมการเดินทาง และลดความแออัดในสถานที่ทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบโลจิสติกส์ของเวียดนาม ทำให้แรงงานที่ทำงานในท่าเรือขาดแคลน รวมทั้งพนักงานขับรถขนส่งสินค้าระหว่างจังหวัด ซึ่งทำให้ต้นทุนการค่าขนส่งสูงขึ้นและใช้ระยะเวลาในการขนขนานขึ้น และเกิดปัญหาสินค้าแออัดที่ท่าเรือ ส่งผลกระทบต่ออย่างมากกับสินค้าเกษตร ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยผ่อนคลยมาตรการควบคุมและให้เพิ่มแรงงานที่ท่าเรือ รวมทั้งแนะนำให้ผู้นำเข้าและส่งออกพิจารณาใช้ท่าเรือใกล้เคียง เช่น ท่าเรือหวุงเตา ท่าเรือกักลาย แทนท่าเรือหลักในนครโฮจิมินห์

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

สหพันธ์ข้าวกัมพูชา (Cambodian Rice Federation; CRF) รายงานราคาส่งออกข้าวประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564 โดยข้าวหอม Jasmine (Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 730 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ 730 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอม Fragrant Rice (Sen Kra Ob - SKO) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 640 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ 640 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวขาว (White Rice Premium / Soft cooking) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ 500 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวแข็ง (Parboiled Rice) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ 510 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ข้าวขาวอินทรีย์ (Organic White Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ 920 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวแข็งอินทรีย์ (Organic Parboiled Rice – Premium Quality) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 990 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ 990 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) ข้าวหอมอินทรีย์ (Organic Jasmine - Malys Angkor) ชนิด 5% ราคาอยู่ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ 1,380 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน) และข้าวกล้องหอมอินทรีย์ (Organic Brown Jasmine-Premium quality) ราคาอยู่ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน (เท่ากับราคาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ที่ 1,350 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน)

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

กระทรวงการคลัง (the Department of Finance) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีนี้นับจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2021 มีจำนวนประมาณ 2.18 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ขณะที่สำนักงานศุลกากร (The Bureau of Customs; BoC) รายงานว่า นับจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2021 รัฐบาลสามารถเก็บภาษีนำเข้าข้าวได้แล้วประมาณ 14.3 พันล้านเปโซ (จากการนำเข้าข้าวที่คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดประมาณ 40.81 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 802.5 ล้านเหรียญสหรัฐฯ) ซึ่งมากกว่างบประมาณที่กำหนดให้ใช้สำหรับกองทุนส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันข้าว (Rice Competitiveness Enhancement Fund; RCEF) ที่จัดสรรไว้ปีละ 10 พันล้านเปโซ หรือประมาณ 196.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งกองทุนนี้มีการใช้จ่ายงบประมาณสำหรับโครงการและโปรแกรมต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

ทั้งนี้มูลค่าการนำเข้าข้าวในปีนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 18,898 เปโซต่อตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียง 31 เปโซต่อตัน จาก 18,867 เปโซต่อตัน ในปีที่ผ่านมา เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2021 ส่งผลให้มูลค่าข้าวเฉลี่ยต่อตันเพิ่มขึ้นเพียง 0.2% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา สำนักงานศุลกากร (BoC) สามารถจัดเก็บภาษีนำเข้าข้าวได้ประมาณ 15.47 พันล้านเปโซ

ตามข้อกำหนดของกฎหมายการเปิดเสรีการค้าข้าว (Republic Act 11203 or the Rice Tariffication Law / the rice trade liberalization law) ที่ประกาศใช้ในปี 2018 ระบุภาษีนำเข้าข้าวที่จัดเก็บได้มากกว่า 10 พันล้านเปโซ จะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือทางการเงินของชาวนา โครงการไถพรวนดินเพื่อการเกษตรขยายโครงการประกันพืชผลในข้าว และโครงการกระจายพันธุ์พืช

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง รายงานว่า สำนักงานศุลกากรจีนรายงาน ปริมาณการนำเข้าข้าวเดือนสิงหาคม 2564 อยู่ที่ประมาณ 357,362.17 ตัน เพิ่มขึ้น 24.22% เมื่อเทียบกับเดือน กรกฎาคม 2564 โดยประเทศหลักที่จีนนำเข้าข้าวในเดือนสิงหาคม 2564 ประกอบด้วย ประเทศอินเดีย 160,920.4 ตัน ประเทศเวียดนาม 69,835.55 ตัน และประเทศไทย 45,994.53 ตัน

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ประเทศจีนเคยนำเข้าข้าวมากที่สุดเมื่อปี 2017 โดยนำเข้า ข้าวประมาณ 3.99 ล้านตัน และจากข้อมูลของสำนักงานศุลกากร (the General Administration of Customs of the People's Republic of China; GACC) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม) ประเทศ จีนนำเข้าข้าวเป็นจำนวนมากถึง 3.178 ล้านตัน เพิ่มขึ้นถึง 112.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ นำเข้าประมาณ 1.498 ล้านตัน ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศจีนมักจะนำเข้าข้าวเฉลี่ยเดือนละประมาณ 100,000-200,000 ตัน อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2020 การนำเข้าข้าวในแต่ละเดือนมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็น ประมาณ 300,000-700,000 ตัน ซึ่งทำให้หลายฝ่ายต่างมองไปในทิศทางเดียวกันว่า ในปีนี้จะมีการนำเข้าข้าว เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยหน่วยงานของทางการจีนคาดว่าในปีการตลาด 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) จะมีการนำเข้าข้าวมากถึง 4.9 ล้านตัน และในปีการตลาด 2021/22 (ตุลาคม 2021-กันยายน 2022) จะมีการนำเข้าข้าว ประมาณ 4.2 ล้านตัน ขณะที่ผู้เชี่ยวชาญในวงการข้าวนานาชาติคาดว่าในปีการตลาด 2020/21 (ตุลาคม 2020-กันยายน 2021) จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 5.0 ล้านตัน และในปีการตลาด 2021/22 (ตุลาคม 2021-กันยายน 2022) จะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 4.6 ล้านตัน

สำนักงานศุลกากร (GACC) รายงานว่า ในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-สิงหาคม 2021) ประเทศจีน นำเข้าข้าวจากประเทศอินเดียมากที่สุด โดยนำเข้าจำนวน 730,781 ตัน เพิ่มขึ้น 589,239.5% เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันของปีที่ผ่านมา ตามด้วยเวียดนามจำนวน 711,372 ตัน เพิ่มขึ้น 38.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ ผ่านมา ปากีสถานจำนวน 643,744 ตัน เพิ่มขึ้น 249.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เมียนมาร์จำนวน 586,645 ตัน เพิ่มขึ้น 40.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ไทยจำนวน 268,550 ตัน เพิ่มขึ้น 61.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา กัมพูชาจำนวน 185,029 ตัน เพิ่มขึ้น 28.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมา ไต้หวันจำนวน 45,911 ตัน ลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ลาวจำนวน 5,980 ตัน ลดลง 55.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

ทั้งนี้ การนำเข้าข้าวจากอินเดียในเดือนสิงหาคม 2021 คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 45% ของการนำเข้าข้าว ทั้งหมดในเดือนสิงหาคม และในช่วง 8 เดือนแรกของปีนี้ การนำเข้าข้าวจากอินเดียคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 25% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ซึ่งสาเหตุที่จีนนำเข้าข้าวจากอินเดียเป็นจำนวนมากนั้น เนื่องจากราคาข้าวของอินเดียถูก กว่าแหล่งอื่น ซึ่งราคาข้าวจากอินเดียเฉลี่ยอยู่ที่ 345 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งถือว่าต่ำมากเมื่อเทียบกับราคาเฉลี่ยใน ตลาดโลกที่ 454 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวเฉลี่ยของเมียนมาร์และปากีสถานราคาอยู่ที่ 368 และ 433 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามลำดับ

ประเทศจีนเคยนำเข้าข้าวสาร (Milled rice) เป็นจำนวนมากกว่าข้าวชนิดอื่น แต่ในปัจจุบันนี้ การนำเข้า ข้าวส่วนใหญ่เป็นข้าวหัก (broken rice) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด โดยข้าวที่นำเข้า จากอินเดียเป็นข้าวหักคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 97% และข้าวที่นำเข้าจากเมียนมาร์เป็นข้าวหักคิดเป็นสัดส่วน

ประมาณ 46% ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าข้าวหักที่นำเข้าส่วนใหญ่นำไปในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และในอุตสาหกรรมขนมอบเคี้ยว

ผู้ค้าข้าวจีนระบุว่าราคาข้าวหักนั้นอยู่ในระดับที่ดีมากจนผู้นำเข้าไม่สนใจที่จะต้องไปขอส่วนแบ่งของโควตาอัตราภาษีศุลกากรของจีน (China's tariff rate quota; TRQ) ของข้าวซึ่งจะอยู่ที่อัตรา 1% แต่พวกเขาสามารถใช้ประโยชน์จากอัตราภาษีศุลกากรทั่วไป (the Most-Favored Nation; MFN) สำหรับข้าวนอกโควตาซึ่งมีอัตราภาษีที่ 10% นอกจากนี้ ผู้นำเข้าสามารถใช้ประโยชน์จากอัตราภาษีศุลกากร (the conventional tariff rate) สำหรับข้าวที่นำเข้าจากสมาชิกอาเซียน (เช่น เมียนมาร์ เวียดนาม ไทย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา บรูไน สิงคโปร์ และมาเลเซีย) ได้เช่นกัน ซึ่งจีนมีข้อตกลงการค้าเสรี (Free Trade Agreement) และภาชนะนำเข้าข้าวอยู่ที่อัตรา 5%

วงการอุตสาหกรรมข้าวตั้งข้อสังเกตว่าราคาข้าวในต่างประเทศได้ปรับตัวลดลงตั้งแต่ต้นปี 2021 ซึ่งในช่วงกลางเดือนกันยายน 2021 ราคาข้าวขาว 5% ของไทยอยู่ที่ 399 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ประมาณ 2,594 หยวนต่อดัน) ลดลง 30% จากราคาสูงสุดในปีนี้ นอกจากนี้ ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาอยู่ที่ 415 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ประมาณ 2,698 หยวนต่อดัน) ลดลง 20% จากราคาสูงสุดในปีนี้ ขณะที่ข้าวขาว 5% ของปากีสถานราคาอยู่ที่ 360 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ประมาณ 2,340 หยวนต่อดัน) ลดลง 23% จากราคาสูงสุดในปีนี้

จากสถานการณ์ราคาเช่นนี้ ประกอบกับการนำเข้าข้าวที่แข็งแกร่งตลอดทั้งปี ได้ส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศเริ่มมีปฏิกริยาตอบสนองแล้ว โดยข้อมูลจากสำนักงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรและอาหารแห่งชาติ (The National Food and Strategic Resource Administration; NFSRA) แสดงให้เห็นว่าราคารับซื้อข้าวที่ระดับไร่นา (domestic procurement prices at the farm level) ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 413 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ประมาณ 2,685 หยวนต่อดัน) ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2021 นอกจากนี้ ข้อมูลยังแสดงให้เห็นว่าราคาประมูลข้าวในประเทศ (the domestic rice auction prices) มีแนวโน้มลดลงตลอดปี 2021 โดยราคาอยู่ที่ 385 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ประมาณ 2,504 ต่อตัน) ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา

แหล่งข่าวในวงการอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่าประเทศจีนยังคงมีข้าวในสต็อกประมาณ 115-174 ล้านตัน และแม้ว่าจีนจะนำเข้าข้าวในปริมาณมาก แต่ก็ยังคงคาดการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวในปีนี้จะยังแข็งแกร่งและอุปทานยังคงเพียงพอ

ทางด้านการส่งออกข้าวของจีนนั้น มีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างมากนับตั้งแต่ปี 2017, 2018 และ 2019 โดยการส่งออกข้าวของจีนในเดือนมกราคม-สิงหาคม 2021 มีจำนวนประมาณ 1.7 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2020 แต่ลดลง 17.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2019 โดยการส่งออกข้าวของจีนไปยังประเทศในแอฟริกาตกลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เนื่องจากอินเดียมีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นจากการที่ราคาข้าวถูกกว่าทำให้ความสามารถในการแข่งขันของอินเดียมีมากกว่าจีน

ทั้งนี้ ราคาข้าวของจีนไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้เนื่องจากราคาข้าวของต่างประเทศได้ปรับลดลงอย่างมากในปีนี้ ขณะที่ราคาเฉลี่ยส่งออกข้าวของจีนได้ปรับลดลงประมาณ 17% เมื่อเทียบกับปีที่ก่อน โดยในเดือนสิงหาคม 2020 ราคาอยู่ที่ประมาณ 354.8 เหรียญสหรัฐต่อดัน ซึ่งทำให้ยังสามารถส่งออกข้าวบางส่วนไปได้บ้าง แต่จากการที่จีนยังคงมีการใช้ข้าวแทนข้าวโพดในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์จึงทำให้ความสามารถในการส่งออกข้าวของจีนในระยะอันใกล้อาจจะลดลงไป

เว็บไซต์ของรัฐบาลจีนเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและกิจการชนบท (the Ministry of Agriculture and Rural Affairs) โดยคาดว่าในปีนี้ ผลผลิตธัญพืชของจีนจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างมาก แม้จะเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากฝนที่ตกต่อเนื่องในระหว่างการเก็บเกี่ยวเมล็ดพืชในฤดูใบไม้ร่วง (the autumn grain harvest) ในมณฑลซานซีและส่านซี (Shanxi and Shaanxi provinces) ก็ตาม โดยคาดว่าผลผลิตธัญพืชทั้งหมดจะมีปริมาณมากกว่า 650 ล้านตัน

ทั้งนี้ ธัญพืชในฤดูใบไม้ร่วง (Autumn grains) มีสัดส่วนประมาณ 3 ใน 4 ของการผลิตธัญพืชของจีน ซึ่งรวมถึงธัญพืชฤดูร้อนและข้าวในช่วงต้นฤดู (summer grains and early season rice)

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทระบุว่า ปริมาณผลผลิตธัญพืชในฤดูร้อนของปี 2564 (The 2021 summer grain output) คาดว่ามีปริมาณสูงถึง 145.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.97 ล้านตันเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยผลผลิตข้าวต้นฤดู (The early season rice output) คาดว่าจะมีปริมาณสูงถึง 28 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 725,000 ตันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ในขณะนี้ การเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูใบไม้ร่วง (The autumn grain) กำลังดำเนินไปโดยคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วประมาณ 80% ซึ่งทางการคาดว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว ขณะเดียวกันทางการระบุว่าความเสียหายของผลผลิตธัญพืชที่เกิดจากผลกระทบจากฝนตกหนักในมณฑลซานซี ส่านซี และเหอหนานนั้น (Shanxi, Shaanxi, and Henan provinces) คาดว่าจะถูกชดเชยโดยการเพิ่มขึ้นของพื้นที่เพาะปลูกธัญพืชอื่นๆ ในจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่ง

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-กันยายน 2564) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 201,800 ตัน ลดลงประมาณ 12.34% เมื่อเทียบกับปริมาณ 230,200 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 110,400 ตัน ลดลงประมาณ 8.8% เมื่อเทียบกับ 121,100 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,800 ตัน ข้าวหอม 100,700 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 6,900 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 54.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 52.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 55,200 ตัน ลดลง 5.9% เมื่อเทียบกับ 58,700 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 (ประกอบด้วยข้าวหอม 50,700 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 27.4% เพิ่มขึ้น 7.4% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 25.5%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 8,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.2% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณลดลง 58.5% และสัดส่วนลดลง 52.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2563) จีนประมาณ 15,100 ตัน ลดลง 1.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 7.5%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 3,700 ตัน ลดลง 31.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%) และประเทศอื่นๆ 8,900 ตัน เพิ่มขึ้น 25.35% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%)

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง รายงานว่า จากข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็นถึงอัตราการหดตัวของการนำเข้าข้าวไทยในตลาดฮ่องกง เนื่องจากในช่วงต้นปี 2563 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ทำให้เกิดปรากฏการณ์ Panic Buying ที่เกิดจากความวิตกกังวลว่าจะไม่มีข้าวเพียงพอสำหรับการ

บริโภค ประกอบกับในช่วงเวลานั้นเวียดนามได้ระงับการส่งออกข้าวชั่วคราว ทำให้ผู้บริโภคชาวฮ่องกงแห่ซื้อและกักตุนข้าวเป็นจำนวนมาก แต่ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในฮ่องกงดีขึ้นทำให้การซื้อขากลับมาเป็นปกติอีกครั้ง จึงทำให้อัตราการซื้อขาลดลงเนื่องจากยังมีปริมาณข้าวที่กักตุนไว้ก่อนหน้านี้

นอกจากนี้ ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 ฮ่องกงยังไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้า เนื่องจากมีมาตรการปิดพรมแดนที่ทำให้นักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางเข้าฮ่องกงได้ ซึ่งในช่วงปี 2562 ก่อนที่จะเกิดสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ฮ่องกงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนถึง 55.9 ล้านคน แต่ในครึ่งปีแรกของปี 2564 พบว่าฮ่องกงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเพียง 6,200 คน คิดเป็นเพียง 0.11% ของจำนวนนักท่องเที่ยวในปี 2562 (ข้อมูลจาก Hong Kong Tourism Board) ซึ่งจำนวนนักท่องเที่ยวที่หายไปเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่ให้บริการข้าวต้องลดจำนวนการสั่งซื้อข้าวเพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวลงอีกด้วย

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-กันยายน 2564) มีปริมาณ 28,328 ตัน เพิ่มขึ้น 228.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,613 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 8,021 ตัน เพิ่มขึ้น 8.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,415 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ประเทศจีนจำนวน 17,415 ตัน สหรัฐฯจำนวน 590 ตัน ลดลง 7.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 641 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา แคนาดา 119 ตัน ลดลง 66.3% เมื่อเทียบกับ 353 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

การเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนกันยายน 2564 รวม 11,500 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 11,400 ตัน

ทั้งข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ฮ่องกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 294 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 143 แห่ง โดยในปี 2020 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ที่ประมาณ 40 กิโลกรัม เท่ากับปี 2019 แต่ลดลงประมาณ 14.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 47 กิโลกรัมในปี 2011

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.38 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 6.60 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 5.12 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 4.94 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.74 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 13.67 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 10.86 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 10.87 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ทั้งนี้ ในปี 2563 (มกราคม-ธันวาคม 2563) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 295,800 ตัน ลดลงประมาณ 1.23% เมื่อเทียบกับปริมาณ 299,500 ตัน ในปี 2562 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 155,700 ตัน ลดลงประมาณ 0.45% เมื่อเทียบกับ 156,400 ตัน ในปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวขาว 6,600 ตัน ข้าวหอม 140,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 9,000 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 52.6% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 0.57% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2562 ซึ่งอยู่ที่ 52.3%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 78,100 ตัน ลดลง 12.05% เมื่อเทียบกับ 88,800 ตัน ในปี 2562 (ประกอบด้วยข้าวหอม 71,600

ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่น ๆ รวม 6,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 26.4%) ตามด้วยประเทศกัมพูชาประมาณ 23,500 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 8.0% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาปริมาณเพิ่มขึ้น 115.59% และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 122.22% เมื่อเทียบกับปี 2562) จีนประมาณ 19,800 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.7%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 7,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.4%) ออสเตรเลียประมาณ 2,100 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 0.7%) และประเทศอื่นๆ 9,400 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.2%) สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นในปี 2563 มีปริมาณ 12,651 ตัน ลดลง 9.92% เมื่อเทียบกับจำนวน 14,044 ตัน ในปี 2562 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 9,740 ตัน ลดลง 22.89% เมื่อเทียบกับจำนวน 12,632 ตัน ในปี 2562 ตามด้วยประเทศจีนจำนวน 1,250 ตัน เพิ่มขึ้น 681.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 160 ตัน ในปี 2562 สหรัฐฯจำนวน 749 ตัน ลดลง 6.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 800 ตัน ในปี 2562 แคนาดา 392 ตัน เพิ่มขึ้น 154.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 154 ตัน ในปี 2562 เป็นต้น

ที่มา Trade and Industry Department และ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม้ (the Ministry of Agriculture, Fisheries and Forests; MAFF) ประกาศเปิดการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 4 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 61,200 ตัน ประกอบด้วย

1. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวน 13,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
2. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous medium grain milled rice) จากสหรัฐฯจำนวน 13,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565
3. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศไทย จำนวน 7,200 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565
4. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565
5. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 10 มกราคม 2565
6. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565
7. ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous long grain milled rice) จากประเทศใดก็ได้ (Global tender) จำนวน 7,000 ตัน โดยกำหนดส่งมอบวันที่ 10 ธันวาคม 2564 – 20 มกราคม 2565

(รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-400.pdf)

ทั้งนี้ ผลการประมูลนำเข้าข้าวแบบ Minimum Access (MA) tender ครั้งที่ 3 ของปีงบประมาณ 2021/22 (1 เมษายน 2564-31 มีนาคม 2565) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวจำนวนรวม 66,200 ตันนั้น ผลการประมูลปรากฏว่า ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice (medium grain)) จากสหรัฐฯจำนวนรวม 26,000 ตัน และซื้อจากออสเตรเลียจำนวน 12,000 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน

15 ราย โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 และซื้อข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice (long grain)) จากประเทศไทยจำนวน 28,200 ตัน จากที่มีผู้เข้าร่วมยื่นข้อเสนอจำนวน 10 ราย โดยกำหนดส่งมอบระหว่างเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2564 สำหรับราคาประมูลเฉลี่ย (Average price for successful bids) อยู่ที่ 112,090 เยนต่อตัน (ราคาไม่รวมภาษี) หรือประมาณ 982 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน หรือที่ 121,057 เยนต่อตัน (ราคารวมภาษี) หรือประมาณ 1,060 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน

ทั้งนี้ การประมูลแบบ MA ทั้ง 3 ครั้ง ญี่ปุ่นซื้อข้าวไทยรวม 65,660 ตัน ประกอบด้วย ข้าวสาร 63,400 ตัน และ ข้าวเหนียว 2,260 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 3 เดือน (นับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา) เนื่องจากค่าเงินรูปีเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐฯแข็งค่าขึ้นในรอบกว่า 2 สัปดาห์ ประกอบกับอุปทานข้าวในประเทศมีปริมาณลดน้อยลงเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยวซึ่งอุปทานข้าวมักจะมีปริมาณจำกัด ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังคงมีอยู่ ทำให้ข้าวขึ้น 5% ราคาขึ้นมาจากอยู่ที่ระดับ 362-365 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน จากระดับ 360-363 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

รัฐบาลชี้แจงเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าอินเดียไม่มีการส่งออกข้าวตัดแปลงพันธุกรรม (genetically modified; GM) เนื่องจากยังไม่มี การปลูกพืชผลดังกล่าวในเชิงพาณิชย์ในประเทศและการเพาะปลูกพืชตัดแปลงพันธุกรรมก็ถูกห้ามด้วยเช่นกัน

ทั้งนี้ คำชี้แจงจากกระทรวงพาณิชย์ (the commerce ministry) เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการเรียกคืนอาหารที่เชื่อมโยงกับข้อกล่าวหาว่ามีข้าวตัดแปลงพันธุกรรมจากอินเดีย

กระทรวงพาณิชย์ระบุในถ้อยแถลงว่า ไม่มีข้าวตัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ในอินเดีย ซึ่งในข้อเท็จจริง การปลูกข้าวตัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์เป็นสิ่งต้องห้ามในอินเดีย ดังนั้นจึงไม่ควรมีคำถามเกี่ยวกับการส่งออกข้าวตัดแปลงพันธุกรรมจากอินเดีย

ก่อนหน้านี้ มีกรณีการรายงานผ่านระบบ Rapid Alert ของสหภาพยุโรป (European Union) ซึ่งสงสัยว่ามีการปนเปื้อนสารตัดแปลงพันธุกรรมในแป้งข้าวเจ้าที่แปรรูปในสหภาพยุโรป ซึ่งยังไม่แน่ใจในแหล่งที่มาของการปนเปื้อนดังกล่าว โดยข้าวหักที่ส่งไปจากอินเดียถูกกล่าวหาว่าเป็นหนึ่งในความเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดกรณีดังกล่าว เพราะข้าวถูกส่งผ่านหลายขั้นตอนก่อนที่จะไปถึงมือผู้แปรรูปที่แท้จริงในสหภาพยุโรป ซึ่งก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการผสมหรือการปนเปื้อนขั้นตอนต่างๆ

ทางด้านผู้ส่งออกได้ยืนยันว่าข้าวที่ส่งออกนั้นไม่ใช่ข้าวตัดแปลงพันธุกรรมแน่นอน เนื่องจากไม่มีการปลูกข้าวตัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพาณิชย์ในอินเดีย และจะมีการตรวจสอบอย่างเหมาะสมก่อนการส่งมอบสินค้า ดังนั้นโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนสารตัดแปลงพันธุกรรมจากข้าวที่ส่งออกโดยอินเดียจึงเป็นไปได้

ผู้เชี่ยวชาญของอินเดียจากคณะกรรมการประเมินผลทางพันธุวิศวกรรม (the Genetic Engineering Appraisal Committee; GEAC) และผู้เชี่ยวชาญทางการเกษตรจากสถาบันวิจัยการเกษตรอินเดีย (the Indian Agricultural Research Institute; IARI) รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านข้าวอื่นๆ กำลังดำเนินการสืบสวนในเรื่องนี้

กรมการอาหารและการกระจายสินค้าสาธารณะ สังกัดกระทรวงกิจการผู้บริโภค อาหาร และการกระจายสินค้าสาธารณะ (The Department of Food and Public Distribution under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution) แถลงว่า โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2021/22 (1 ตุลาคม 2564-30 กันยายน 2565) ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2564 สามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 5,662,885 ตัน โดยมีเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้แล้วประมาณ 371,919 ราย คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1,473.154 ล้านบาท (คิดเป็นราคาเฉลี่ยของข้าวที่รัฐบาลรับซื้อประมาณ 260 เหรียญสหรัฐต่อตัน)

โครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในฤดูการผลิต Kharif (Kharif marketing season; KMS) ของปี 2020/21 (1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564) ที่ผ่านมา รัฐบาลสามารถจัดหาข้าวได้ประมาณ 89.24 ล้านตันข้าวเปลือก ประกอบด้วยข้าวจากฤดูการผลิต Kharif crop ประมาณ 71.81 ล้านตัน และ จากฤดูการผลิต Rabi crop ประมาณ 17.615 ล้านตัน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสวัสดิการเกษตรกร (the Ministry of Agriculture & Farmers Welfare) รายงานว่า รัฐบาลได้ประกาศราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (the minimum support price; MSP) สำหรับฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-กันยายน) สำหรับปี 2021/22 (ตุลาคม 2021-กันยายน 2022) โดยรัฐบาลได้ประเมินต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในปี 2021/22 เฉลี่ยอยู่ที่ 1,293 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 177 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ดังนั้น เพื่อให้เกษตรกรมีผลกำไรประมาณ 50% จากการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลจึงกำหนดราคารับซื้อขั้นต่ำสำหรับข้าวคุณภาพธรรมดาไว้ที่ 1,940 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 266 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.85% จาก 1,868 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 256 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2020/21 ขณะที่ข้าวคุณภาพดี (Grade 'A' paddy) กำหนดไว้ที่ 1,960 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 269 เหรียญสหรัฐต่อตัน) เพิ่มขึ้นประมาณ 3.8% จาก 1,888 รูปีต่อ 100 กิโลกรัม (ประมาณ 258 เหรียญสหรัฐต่อตัน) ในปี 2020/21 ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนกันยายน 2564 ซึ่งเป็นเดือนที่ 3 ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวจำนวน 253,568 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 36.49% เมื่อเทียบกับจำนวน 185,782 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้น 1.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 249,976 ตัน ในเดือนสิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา

โดยในเดือนกันยายน 2564 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิ 53,253 ตัน เพิ่มขึ้น 57.6% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้น 15.02% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2564 ส่วนข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิมีการส่งออก 200,315 ตัน เพิ่มขึ้น 31.79% เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี 2563 แต่ลดลง 1.65% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2564

สำหรับมูลค่าการส่งออกข้าวในเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 142.933 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 27.41% เมื่อเทียบกับ 122.187 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และเพิ่มขึ้น 1.75% เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2564 โดยมูลค่าของข้าวบาสมาดิอยู่ที่ 50.244 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 46.22% เมื่อเทียบกับ 35.047 ล้านบาท ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิอยู่ที่

91.689 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 18.86% เมื่อเทียบกับ 77.14 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ทั้งนี้ ในช่วง 3 เดือนแรก (กรกฎาคม-กันยายน 2564) ของปีงบประมาณ 2021/22 (กรกฎาคม 2564-มิถุนายน 2565) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 734,822 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 618,960 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 170,059 ตัน เพิ่มขึ้น 35.57% เมื่อเทียบกับจำนวน 125,439 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 564,763 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 493,521 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 423.192 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 17.51% เมื่อเทียบกับ 360.136 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 153.259 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 26.88% เมื่อเทียบกับ 120.79 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 269.933 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 12.78% เมื่อเทียบกับ 239.346 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ในปีงบประมาณ 2020/21 (กรกฎาคม 2563-มิถุนายน 2564) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,691,437 ตัน ลดลงประมาณ 11.03% เมื่อเทียบกับจำนวน 4,149,185 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 โดยส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 629,069 ตัน ลดลง 27.35% เมื่อเทียบกับจำนวน 865,949 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563 และส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,062,368 ตัน ลดลงประมาณ 6.73% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,283,236 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2563

โดยมูลค่าการส่งออกข้าวรวมอยู่ที่ 2,041.34 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 6.17% เมื่อเทียบกับ 2,175.512 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 แบ่งเป็นมูลค่าของข้าวบาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 575.657 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลงประมาณ 26.51% เมื่อเทียบกับ 783.277 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563 ขณะที่มูลค่าของข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนอยู่ที่ 1,465.683 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 5.28% เมื่อเทียบกับ 1,392.235 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงเดียวกันของปี 2563

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน-19 ตุลาคม 2564 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 119,582 ตัน ลดลงประมาณ 26.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 163,145 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 12,328 ตัน ลดลงประมาณ 57.64% เมื่อเทียบกับจำนวน 29,102 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 107,254 ตัน ลดลงประมาณ 19.99% เมื่อเทียบกับจำนวน 134,043 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 39,098 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 20.98% เมื่อเทียบกับจำนวน 32,318 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 19 ตุลาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 21,143 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-19 ตุลาคม 2564 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ฝรั่งเศส 22,434 ตัน เนเธอร์แลนด์ 20,651 ตัน

อิตาลี 21,824 ตัน โปรตุเกส 10,454 ตัน สเปน 9,291 ตัน เบลเยียม 8,133 ตัน เยอรมนี 8,112 ตัน โปแลนด์ 6,291 ตัน สวีเดน 3,737 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,372 ตัน เดนมาร์ก 1,083 ตัน ลิทัวเนีย 659 ตัน ไอร์แลนด์ 655 ตัน ไชปรัส 610 ตัน กรีซ 641 ตัน ฮังการี 601 ตัน ฟินแลนด์ 520 ตัน สโลวาเกีย 456 ตัน ออสเตรีย 423 ตัน มอลต้า 310 ตัน โรมาเนีย 45 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-18 ตุลาคม 2564 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถาน จำนวน 21,711 ตัน เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากจีนจำนวน 9,537 ตัน เพิ่มขึ้น 720.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกายอานาจำนวน 8,719 ตัน เพิ่มขึ้น 20.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัย 3,494 ตัน ลดลง 4.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปารากวัย 2,944 ตัน เพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากไทยจำนวน 14,295 ตัน ลดลง 9.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากปากีสถาน 9,966 ตัน ลดลง 4.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 9,417 ตัน เพิ่มขึ้น 64.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 8,234 ตัน ลดลง 42.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 6,038 ตัน ลดลง 65.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากบราซิลจำนวน 5,123 ตัน เพิ่มขึ้น 47,514.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากเมียนมาร์จำนวน 4,750 ตัน ลดลง 82.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากไทยจำนวน 1,681 ตัน เพิ่มขึ้น 5.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 1,619 ตัน เพิ่มขึ้น 422.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 1,599 ตัน เพิ่มขึ้น 193.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-18 ตุลาคม 2564 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น บัลแกเรีย 9,542 ตัน โปรตุเกส 9,292 ตัน อิตาลี 8,579 ตัน เนเธอร์แลนด์ 7,730 ตัน เบลเยียม 7,494 ตัน ฝรั่งเศส 3,112 ตัน โปแลนด์ 2,490 ตัน สเปน 2,947 ตัน ลิทัวเนีย 140 ตัน เยอรมนี 345 ตัน เดนมาร์ก 230 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เนเธอร์แลนด์ 13,925 ตัน ฝรั่งเศส 8,567 ตัน เยอรมนี 7,442 ตัน อิตาลี 6,395 ตัน เบลเยียม 4,543 ตัน สเปน 3,259 ตัน สวีเดน 3,376 ตัน โปแลนด์ 3,050 ตัน สาธารณรัฐเชค 2,770 ตัน โปรตุเกส 1,198 ตัน ลิทัวเนีย 940 ตัน ออสเตรีย 876 ตัน โรมาเนีย 628 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 9,189 ตัน เนเธอร์แลนด์ 3,239 ตัน สเปน 2,922 ตัน อิตาลี 1,902 ตัน โปแลนด์ 907 ตัน เยอรมนี 552 ตัน โปรตุเกส 241 ตัน ลิทัวเนีย 470 ตัน สโลวาเนีย 102 ตัน บัลแกเรีย 72 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-11 ตุลาคม 2564 เช่น อิตาลี 12,082 ตัน สเปน 7,419 ตัน เบลเยียม 2,268 ตัน เนเธอร์แลนด์ 1,932 ตัน โปรตุเกส 1,301 ตัน สาธารณรัฐเชค 430 ตัน บัลแกเรีย 407 ตัน เป็นต้น

ทางการส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2021/22 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564-31 สิงหาคม 2565) นั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-28 กันยายน 2564 มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 12,788 ตัน เพิ่มขึ้น 8.49% เมื่อเทียบกับจำนวน 11,787 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 8,935 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,779 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 3,853 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 28.13% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 กันยายน 2564 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 17 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-28 กันยายน 2564-31 ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 4,601 ตัน สเปน 2,759 ตัน โปรตุเกส 3,172 ตัน กรีซ 107 ตัน เบลเยียม 609 ตัน เนเธอร์แลนด์ 661 ตัน บัลแกเรีย 207 ตัน ฝรั่งเศส 91 ตัน โรมานี 96 ตัน เยอรมนี 38 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 360 ตัน เดนมาร์ก 19 ตัน เป็นต้น

การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 1,183,042 ตัน ลดลงประมาณ 26.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,619,684 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 200,734 ตัน ลดลงประมาณ 37.83% เมื่อเทียบกับจำนวน 322,857 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 982,308 ตัน ลดลงประมาณ 24.25% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,296,826 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 367,818 ตัน ลดลงประมาณ 29.06% เมื่อเทียบกับจำนวน 518,475 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย เนเธอร์แลนด์ 202,301 ตัน ฝรั่งเศส 180,577 ตัน อิตาลี 116,266 ตัน สเปน 123,903 ตัน โปแลนด์ 83,699 ตัน เยอรมนี 79,380 ตัน เบลเยียม 78,954 ตัน โปรตุเกส 69,875 ตัน สาธารณรัฐเชค 31,773 ตัน สวีเดน 29,716 ตัน บัลแกเรีย 33,805 ตัน ลิทัวเนีย 13,889 ตัน เดนมาร์ก 8,209 ตัน ฮังการี 8,149 ตัน สโลวาเกีย 7,830 ตัน โรมานี 7,531 ตัน ออสเตรีย 6,429 ตัน กรีซ 5,749 ตัน ไอร์แลนด์ 4,868 ตัน ไชปรัส 3,649 ตัน ฟินแลนด์ 2,949 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการนำเข้าจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 80,355 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

การส่งออกในปีการตลาด (Marketing year) 2020/21 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563-31 สิงหาคม 2564) มีการส่งออกข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 326,529 ตัน เพิ่มขึ้น 50.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 217,360 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 231,938 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 34.72% เมื่อเทียบกับจำนวน 172,157 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออกจำนวน 94,591 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 109.26% เมื่อเทียบกับจำนวน 45,202 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 156,369 ตัน สเปน 51,494 ตัน โปรตุเกส 35,169 ตัน กรีซ 20,887 ตัน เบลเยียม 20,980 ตัน เนเธอร์แลนด์ 18,891 ตัน บัลแกเรีย 6,304 ตัน ฝรั่งเศส 4,820 ตัน โรมานี 3,531 ตัน เยอรมนี 2,874 ตัน โปแลนด์ 2,120 ตัน สาธารณรัฐเช็ก 1,041 ตัน เดนมาร์ก 527 ตัน เป็นต้น (สำหรับข้อมูลของสหราชอาณาจักรมีการส่งออกจนถึงช่วงต้นปี 2564 ปริมาณ 224 ตัน และหลังจากนั้นไม่มีการรายงานข้อมูล)

ที่มา *Oryza.com*